



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุ่ม โทร. ๐๓๖๗๐๘๒๒๔
ที่ ลป.๗๒๙๐๑/ ๑๙๒ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุ่ม

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุ่ม จัดทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุ่ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ข้อเท็จจริง

จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ผู้รับผิดชอบได้ทำการเชื่อมโยงและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตให้เป็นไปตามกระบวนการภายใต้กรอบระยะเวลา ๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามกิจกรรม /โครงการ

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือประเมินตามที่ ป.ป.ช. กำหนด ประกอบกับผู้รับผิดชอบดำเนินการเพื่อจัดการความสุ่มความเสี่ยงการทุจริตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นควรพิจารณาอนุมัติดำเนินกิจกรรมดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนัตยรัตน์ หารรรัตน์)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ดงมะรุ่ม

(นางบุบผา ส่งศรี)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ว่าที่ร้อยตรี

(วัชรินทร์ เทพานนท์)

รองปลัด อบต. ดงมะรุ่ม รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุ่ม

(นายวิชัย วงศ์ศรีไทย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุ่ม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลตมมระมูม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการงาน	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการดำเนินการป้องกันกาทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นที่โปร่งใส</p>	<p>เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องระหว่างกระบวนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาในการเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาในการเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือร้องเรียนการทุจริต หรือดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ไม่ปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกร้อง หรือดำเนินการ หรือสนับสนุนหรือยอมรับการให้สินบน หรือการคอร์รัปชันทุกรูปแบบและทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงการควบคุม การบริหารจัดการเพื่อการยุติการให้ของขวัญ และการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ต้องมีความโปร่งใส ไม่มีเจตนาเพื่อโอนน้าวให้เจ้าหน้าที่-ภาคีรัฐหรือภาคเอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม โดยครอบคลุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมผู้รับจ้างผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้เกี่ยวข้องอื่นที่ดำเนินการกับองค์การบริหารส่วนตำบลตมมระมูม ให้มีแนวทางการปฏิบัติงานเช่นเดียวกับองค์การบริหารส่วนตำบลตมมระมูม เพื่อให้การดำเนินการดำเนินการตามการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันบรรลุตามนโยบายที่กำหนด ทั้งนี้ กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน และกำหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนตรวจสอบภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบมีกรอบความครอบคลุมเพียงพองของกระบวนการและสอบทานความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งมีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพและมีผลการรายงานผลการสอบทานต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตมมระมูม นอกจากนี้กำหนดให้มีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติและ</p>	<p>ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔</p>	<p>อบต.ตมมระมูม</p>